

# 3โรงเรียนแพทย์ลั่นต้องพนักสร้างงานวิจัยของไทย

**ว.เชษฐาภรณ์** ● 3 โรงเรียนแพทย์ จุฬาฯ รามาฯ ศิริราชฯ แถลงข่าวจัดงานประชุมวิชาการร่วม ปี 60 เผยต้องพนักกำลังสร้างงานวิจัย เหตุงานวิจัยต่างชาติบางเรื่องไม่เหมาะกับคนไทย และยังมีกรณีนำศาสตร์พระราชานในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแบบอย่างดูแลด้านสาธารณสุข

เมื่อวันนี้ 6 ก.ย. ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 3 โรงเรียนแพทย์มีการแถลงข่าว 3 โรงเรียนแพทย์ : บทบาทต่อสาธารณสุขไทย ในการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน พ.ศ.2560 จุฬาฯ รามาฯ ศิริราชฯ ที่จะมีขึ้นที่โรงแรมเซ็นทารา ในวันที่ 13-15 ก.ย. โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันแถลงข่าว

ศ.นพ.สุทธิพงศ์กล่าวว่า ในงานจะมีการเสวนาในเรื่อง “งานวิจัย นวัตกรรมทางการแพทย์” บทบาทของโรงเรียนแพทย์ทางด้านสาธารณสุขของประเทศมีด้วยกัน 3 ด้าน คือ 1.การทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ 2.การให้บริการทางการแพทย์ และ 3.การสร้างงานวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งทั้ง 3 ด้านต้องมีความสอดคล้องกัน ซึ่งงานวิจัยถือว่ามีความสำคัญ เพราะหากทั้ง 3 สถาบันไม่มีการวิจัยก็จะไม่มีการสร้างสรรค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ ได้ ส่งผลต่อการผลิตบุคลากรและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพทั้งหมด ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีประเทศไทยนำงานวิจัยของต่างประเทศมาใช้ ซึ่งบางงานวิจัยก็ไม่เหมาะสมจะนำมาใช้กับคนไทย ดังนั้นจึงต้องมีการสร้างงานวิจัยของคนไทยขึ้นมาใช้กับคนไทย

“ซึ่งงานวิจัยอาจไม่ต้องนำมาใช้ผลิตนวัตกรรมที่เป็นชิ้นงานทั้งหมด แต่อาจนำมาสร้างองค์ความรู้ที่ต่างจากอดีตได้ ซึ่งการเกิดองค์ความรู้จากฐานงานวิจัยที่เชื่อถือได้นั้น ไม่ได้สร้างเพื่อใช้รักษาคนเพียงคนเดียว แต่จะสามารถสร้างประโยชน์ในการรักษาคนกระจายสู่คนได้เป็นแสนล้านคน อย่างไรก็ตามหากทั้ง 3 สถาบันมีงานวิจัยที่สร้างประโยชน์ได้ จะสามารถชี้แนะว่าเหมาะสมกับการรักษาของคนไทยและเป็นประโยชน์ทางด้านนโยบายของชาติได้” ศ.นพ.สุทธิพงศ์กล่าว และว่า งานวิจัยของต่างชาติไม่ได้เหมาะสมกับคนไทยทั้งหมด อย่างเช่น ยาบางตัวคนไทยอาจไม่จำเป็นต้องใช้เท่าผู้ป่วยต่างชาติ หากมีงานวิจัยถึงขนาดที่เหมาะสมที่จะใช้กับคนไทย การลดโดสยาแล้วยังสามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุข

ส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของชาติได้

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์กล่าวว่า จะครบ 1 ปีของการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยพระองค์มีพระบรมราโชวาทในศาสตร์เรื่องต่างๆ พระราชทานไว้เพื่อเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งประชาชนทั่วไปจะคิดว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งนั้นในการประชุมวิชาการจะมีการนำเรื่องศาสตร์ของพระราชอาทิ ศาสตร์พลเมือง ซึ่งจะยกตัวอย่างในเรื่องการอดออม ความเพียร ศาสตร์การใช้ชีวิตให้สมดุลกับธรรมชาติ ที่

จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกัน ศาสตร์การอยู่ร่วมกัน

“พระบรมราโชวาทของพระองค์ในเรื่องต่างๆ อาจจะไม่ได้พูดตรงๆ ถึงระบบสาธารณสุขไทย แต่หากประชาชนมีการนำมาประยุกต์ในการใช้ชีวิตประจำวัน จะเห็นว่าทุกเรื่องนั้นส่งผลต่อระบบสาธารณสุขและการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศเอาไว้แทบทั้งสิ้น เช่น เรื่องความสมดุลของการใช้ชีวิตให้สมดุลกับธรรมชาติ จะเห็นได้ว่าในโลกปัจจุบัน คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ แยกแยกจากกันไม่ได้ ดังนั้นหากเราดูแลสัตว์และสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะไม่มีเชื้อโรคมาถึงเรา ทำให้สุขภาพดี เป็นต้น”

ด้าน ศ.นพ.ปิยะมิตรกล่าวว่า ในส่วนของการเตรียมงานทั้งในส่วนของการวิชาการและประชาชนนั้น ตอนนี้มีความพร้อม 100% จะมีนิทรรศการแสดงผลงานผู้มีการต่อระบบสาธารณสุขไทยในราชวงศ์จักรี ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-9 โดยเฉพาะรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย นอกจากนี้ในวันที่ 15 ช่วงบ่ายก็จะมีพิธีเปิด 2 เรื่อง คือ 1.เรื่องเทคโนโลยีกับการพัฒนาเด็กไทย โดยจะมีเนื้อหาว่าในปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย เด็กสามารถอยู่กับสื่อได้มากขึ้น อย่างไร ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงแคเด็ก แต่เป็นผู้ใหญ่ด้วย แต่หากเด็กอยู่กับเทคโนโลยีมากเกินไปจะเกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมภายนอกได้ และส่งผลต่อบุคลิกภาพ พัฒนาการในอนาคตได้ และ 2.เรื่องบุหรี่ยาเสพติด ซึ่งในปัจจุบันมีการถกเถียงกันในสังคมระหว่างให้นำเข้ามาในประเทศได้ เพราะจะทำให้ค่อยๆ ลดการติดสารนี้โคตินลง และอีกเสียงคือไม่ให้นำเข้า เพราะจะทำให้ติดบุหรี่ยาเสพติดมากขึ้น โดยเรื่องนี้ได้มีการสรุปจากนักวิชาการและแพทย์แขนงต่างๆ จากทั้ง 3 สถาบันแล้ว และจะได้นำมาพูดในวันดังกล่าวด้วย